



ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว 160

สำนักงาน ก.จ.

ถนนราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

24 กันยายน ๒๕๕๑

เรื่อง แจ้งมติ ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑

เรียน ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ประกาศปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

ด้วยปัจจุบันปรากฏว่า มีตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง โดยมีการแต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งอื่น รักษาการในตำแหน่งบริหารที่ว่าง บางแห่งมีการแต่งตั้งให้ผู้ปฏิบัติเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งบริหารที่ว่าง โดยมีการเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ว่าไม่ประสงค์จะสรรหาตามประกาศปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (เพิ่มเติม) ข้อ ๒๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เปิดช่องให้กระทำได้ ซึ่งส่งผลต่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งบริหารที่ว่างได้

สำนักงาน ก.จ.ขอเรียนว่า คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ พิจารณาแล้วมีมติให้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเป็นข้อแนะนำเพิ่มเติมว่า กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งบริหารที่ว่างให้รายงานเหตุผลความจำเป็นเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. นั้น หากเป็นตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการ ให้ ก.จ.จ. แจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยไม่มีการผ่อนผันแต่อย่างใด เนื่องจากหากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง ถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิกร สุขใส)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ ก.จ.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร.๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๓๒